

## **Cô lớp trưởng đáng yêu của tôi**

*Phong trào “Nghìn việc tốt” cho đến nay, đã có không ít tấm gương “Người tốt việc tốt” trên khắp cả nước. Tất cả đều muốn chung tay đóng góp công sức, trí tuệ vào việc để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Nhiều trong số họ là những bạn học sinh, những người mang trên vai sứ mệnh là chủ nhân tương lai của đất nước. Tôi muốn nói đến một người như thế, một tấm gương “Người tốt việc tốt”, đó chính là cô học trò nhỏ năm nay tôi chủ nhiệm.*



*Nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi*

Ngày đầu tiên nhận lớp, tôi đã ấn tượng với cô bé có dáng người dong dỏng, đôi mắt đen nháy với nụ cười duyên dáng, toát lên vẻ thân thiện. Và tên Thanh Bình đã để lại ấn tượng trong tôi không chỉ vì học sinh đó có cái tên giống mình và còn bởi nét mặt trong sáng thơ ngây của cô bé đó nữa. Bình như một người chị cả của lớp, không chỉ được cô tin tưởng giao cho làm lớp trưởng mà Bình còn được bạn bè trong lớp rất tin nhiệm bởi sự tự tin và chín chắn của mình.



### *Nghiêm túc trong giờ chào cờ*

Khác với những học sinh khác trong giờ ra chơi thích nô đùa cùng các bạn, Bình thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách về khoa học tự nhiên. Những giờ ra chơi, Bình thường tranh thủ để đọc, Bình lên thư viện hoặc đọc những quyển báo Thiếu niên Tiền phong, Bình chăm chú đọc, thỉnh thoảng lại nở nụ cười trông thật đáng yêu. Tôi đoán chắc Bình lại tìm được một câu trả lời thú vị nào đó cho hàng vạn câu hỏi “vì sao” của con.

Say mê sách là vậy nhưng không vì thế mà Bình ít tham gia các hoạt động của lớp. Ngược lại Bình rất nhiệt tình đấy nhé! Bất kì hoạt động nào Bình cũng tham gia đầy đủ, nhiệt tình. Bình còn tham gia vào đội văn nghệ của trường. Trong lễ khai giảng đầu năm học, Bình tham gia trong đội ca khúc măng non của trường để chào mừng ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”. Ngoài ra Bình còn là một trong những cây văn nghệ của lớp, trong cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” của trường Tiểu học Nguyễn Trãi tháng 9 vừa qua cùng với các bạn trong đội văn nghệ của lớp, Bình đã giành về cho lớp giải Nhì với bài múa “Em như chim bồ câu trắng”. Cũng chính vì sự hoạt bát năng động của nên Bình đã hoàn thành rất tốt mà nhiệm vụ mà thầy, cô giáo giao cho, hay những công việc trong lớp. Vì thế Bình đã giành được sự tin yêu cũng như lòng quý mến của các bạn và thầy cô.





*Cùng cô giáo thư viện tuyên truyền sách*





*Tiết mục mang về giải Nhì cho lớp 3C*

Không chỉ xuất sắc trong các công việc của trường, lớp, Bình còn là một học sinh có thành tích học tập tốt. Bạn học đều các môn. Giờ học nào, bạn cũng hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài, những lần kiểm tra miệng, bạn đều giơ tay trả lời những câu hỏi của thầy, cô bởi Bình luôn chuẩn bị trước bài cũ ở nhà. Trong giờ học, bạn luôn chăm chú nghe giảng, những kiến thức nào chưa hiểu Bình sẽ hỏi thầy cô ngay để có thể hiểu rõ hơn về kiến thức đó, cũng như để mở rộng thêm tầm hiểu biết của mình, vì vậy mà trong các bài kiểm tra bạn luôn đạt kết quả tốt.

Học giỏi nhưng Bình không tỏ ra kiêu căng, cho mình là hơn người, mà bạn rất chan hòa với các bạn trong lớp, giúp đỡ các bạn trong học tập.



*Bình kèm bạn yếu trong lớp*





### *Thân thiện với bạn bè*

Bạn luôn đem những kiến thức mình có được để giúp các bạn giải các bài tập khó, giờ ra chơi bạn sẵn sàng giải thích bài tập khó cho các bạn học còn chậm có thể hiểu bài hơn. Hình ảnh một người bạn gái cặm cụi giảng bài cho

các bạn đã trở thành quen thuộc với lớp. Đối với các bạn cùng lớp, Bình đôi khi như một cuốn từ điển vậy, hỏi câu nào bạn cũng có thể trả lời được, có khi bạn còn trả lời luôn một cách chắc chắn, có khi bạn cũng phải suy nghĩ để đưa ra được câu trả lời cho những câu hỏi học búa ấy. Tôi nhận thấy ở Bình có sự lắng nghe, chia sẻ và cảm thông sâu sắc vì chỉ có những điều ấy Bình mới có thể làm được như vậy.

Bình là một học sinh gương mẫu. Ở trường bạn luôn nghe lời thầy cô giáo, lễ phép với người lớn. Ở lớp bạn không bao giờ vi phạm nội quy như nói chuyện riêng trong giờ, làm việc riêng, ăn quà vặt, không đi học muộn ... Với những bạn hay vi phạm, bạn không kiêng nể ai mà thẳng thắn nhắc nhở, phê bình, góp ý bằng những lời chân thành nhất, Bình cũng tuyên dương những bạn không vi phạm để các bạn hiểu và thực hiện tốt nội quy. Bình cũng luôn khuyên các bạn giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết để giúp lớp trở thành lớp tiên tiến, xuất sắc của trường.

Đó cô học trò nhỏ, lớp trưởng lớp 3C mà tôi chủ nhiệm năm nay đây.

*Mỹ Bình – GV khối 3*